

สรุปการประชุม

คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์อนามัยที่ 6 ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 29 เมษายน 2563

ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.

ข้อสั่งการมติที่ประชุม

ที่	ประเด็น/ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม	ข้อเสนอแนะ	กลุ่มงาน
1.	<p>1.1 ติดตามสถานการณ์อาการผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเด็นกลุ่มแม่ของจังหวัดสมุทรปราการ และได้ประสานกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคแยกตามกลุ่มอายุ พบเด็กแรกเกิด-3 ปี จำนวน 3 ราย ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ปัจจุบันรักษาหายแล้ว และได้กลับไปพักที่บ้าน</p> <p>1.2 การพัฒนาโปรแกรม สื่อการใช้งานเบื้องต้น ANCHPC ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการประชุม MCH Board เขตสุขภาพที่ 6 และสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ และสนับสนุนการสร้าง Health Literacy</p> <p>1.3 ประชุม MCH Board เขตสุขภาพที่ 6 ได้ขับเคลื่อนการเฝ้าระวังการตายมารดา จะมีการทำแผนและประชุม RCA (Root Cause Analysis) ในสัปดาห์ต่อไป จะนำข้อมูลของทุกเคสที่เสียชีวิตมาทบทวนในกระบวนการทำแผน และได้จัดทำรายงานและส่งข้อมูลมารดาเสียชีวิตจำนวน 12 ราย พบว่าจำนวน 8 รายสมบูรณ์ และจำนวน 4 ราย ไม่สมบูรณ์ โดยได้ส่งข้อมูลให้กับสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6</p>	<p>- ในกระบวนการประชุม MCH Board เขตสุขภาพที่ 6 ได้ติดตามการดำเนินงานเรื่อง COVID-19</p> <p>- ได้ประชาสัมพันธ์โปรแกรม ANCHPC และสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญให้กับพื้นที่ เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ช่วยให้เห็นการทำงานในภาพเขต เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วม</p>	Cluster สตรีและเด็ก ปฐมวัย
2.	<p>2.1 ติดตามสถานการณ์อาการผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเด็นกลุ่มวัยเรียน พบเด็ก 8 ขวบ ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ยังไม่พบข้อมูลการรักษา</p> <p>2.2 ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 6 ร่วมติดตามการดำเนินงาน Platform “Thai Stop COVID” พบว่าข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ ได้ประสานผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม นายสิทธิ์ทัศน์ ผาณิตบุศย์ ช่วยตรวจสอบ และได้ประสานผู้รับผิดชอบงานในโรงเรียนและทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผ่านไลน์กลุ่มในการลงข้อมูล ปัจจุบันในระบบมีโรงเรียนมาลงข้อมูลทั้งสิ้น 45 แห่ง และจะเร่งติดตามการทำงานและสะท้อนให้จังหวัดรับทราบผลการดำเนินงาน</p>	ให้มีการคืนข้อมูลการดำเนินงานและผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 6 ให้มีความสำคัญในการติดตามงานวัยเรียน	Cluster วัยเรียน
3.	<p>3.1 ติดตามการดำเนินงานและข้อมูลวัยรุ่น ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง และเรื่องอื่นๆ 1 เรื่อง ลงใน Line เขตสุขภาพที่ 6/Line คณะอนุกรรมการฯ 8 จังหวัด/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัด และให้คำปรึกษา 1663 กรมอนามัยได้เพิ่มช่องทางเพื่อให้บริการปรึกษาได้</p> <p>3.2 ข้อมูลการเฝ้าระวังตั้งครภในวัยรุ่น พบข้อมูลที่สำคัญที่นำมาวิเคราะห์ในทุกๆ 2 เดือน เรื่อง LBW คุณแม่วัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 6 ร้อยละ 21.09</p>	ให้รวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังตั้งครภในวัยรุ่น วิชาการและนำเสนอในเวทีวิชาการศูนย์ฯ	Cluster วัยรุ่น

	<p>ซึ่งสอดคล้องกับอายุครรภ์ที่คลอด 32-36 สัปดาห์ ร้อยละ 16.04 และได้ทำสรุปรายงานในภาพเขต และอยู่ระหว่างการทำรายงานสรุปในภาพของจังหวัด ซึ่งจะส่งให้ผู้รับผิดชอบของจังหวัดในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป</p>		Cluster วัยรุ่น (ต่อ)
4.	<p>4.1 ติดตามการดำเนินงานลงข้อมูล ใน Platform “Thai Stop COVID” ปัจจุบันมีข้อมูล ทั้งหมด 81 โรงงาน ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี 22 โรงงาน จังหวัดระยอง 45 โรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา 10 โรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ 1 โรงงาน และนอกเขต 3 โรงงาน และที่ยังไม่บันทึกข้อมูล 14 โรงงาน อยู่ระหว่างการส่งข้อมูล</p> <p>4.2 ข้อค้นพบ ใน Platform “Thai Stop COVID” สถานประกอบการที่ยังไม่ผ่าน พบปัญหาด้านการอบรมให้ความรู้ 20 โรงงาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 19 โรงงาน ด้านคัดกรองความเสี่ยง 16 โรงงาน ซึ่งกำลังการดำเนินการอยู่ระหว่างการทำคลิปวิดีโอ และ Infographic เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสถานประกอบการ</p>	<p>มีกระบวนการดำเนินการที่ดี ซึ่งจะทำให้เกิดความเกิดความเชื่อมั่นและเชื่อมโยง ระหว่างศูนย์อนามัยกับสถานประกอบการ ทำให้มีการบอกต่อและขยายเครือข่าย เป็นการสร้างกระบวนการของภาครัฐ</p>	Cluster วัยทำงาน
5.	<p>5.1 ได้ดำเนินการเผยแพร่สื่อ Infographic และคลิปวิดีโอ ให้ทุกจังหวัดผ่านช่องทางไลน์ CM CG ชมรมผู้สูงอายุ และกลุ่มงานทันตกรรมในเขตฯ และส่วนงานทันตกรรมมีการเผยแพร่ QR Code ให้บริการปรึกษาหมอพันออนไลน์ โดยมีหมอพันทั่วประเทศร่วมตอบคำถาม มีการโต้ตอบจากแพทย์จริง และได้ดำเนินการเผยแพร่ให้ทุกกลุ่มเพื่อเผยแพร่ไปสู่ประชาชน</p> <p>5.2 ติดตามการดำเนินงานลงข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” จากสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข้อมูล จ.ตราด ทั้งหมด 12 วัด และในสัปดาห์นี้มีข้อมูล 76 วัด ผ่านเกณฑ์ 43 วัด ไม่ผ่านเกณฑ์ 33 วัด ซึ่งอยู่ระหว่างรอข้อมูลจาก กลุ่มขับเคลื่อนฯ ในเรื่องเกณฑ์รายชื่อที่ผ่านและไม่ผ่าน เพื่อประสานกับจังหวัด ระหว่างนี้กลุ่มผู้สูงอายุได้ทำแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลแต่ละจังหวัด และกำหนดให้จังหวัดส่งทุกวันศุกร์ พร้อมทั้งตรวจสอบว่าไม่ผ่านข้อไหน เพื่อให้จังหวัดดำเนินการต่อในข้อที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ แต่ตอนนี้สามารถส่งให้ได้แค่ จ.ตราด ที่เป็น Google Form</p> <p>5.3 Platform “Thai Stop COVID” เกณฑ์ของวัดมี 26 ข้อ ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ 25 ข้อ อยู่ระหว่างรอผลจาก บย. เพื่อจะได้ทราบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ข้อไหน และดำเนินการชี้แจงกับจังหวัดให้มีการดำเนินการให้ผ่านตามเกณฑ์ ปัจจุบันบันทึกข้อมูลทั้งหมด 76 วัด แยกเป็น 25 คະแนน มี 19 วัด, 24 คະแนน มี 4 วัด, 23 คະแนน มี 2 วัด, 22 คະแนน มี 2 วัด และต่ำกว่า 22 คະแนน มี 6 วัด หากทราบรายละเอียดว่าวัดที่ได้ 25 คະแนน เป็นเกณฑ์ด้านระบบระบายอากาศของวัด จะได้ดำเนินการชี้แจง เพื่อให้ประเมินใหม่จะทำให้มีวัดที่ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น และการอบรม CM , CG</p>	<p>ให้ผู้รับผิดชอบดูประเด็นเชิงลึกของตัวเองเพื่อสะท้อนกลับให้กับพื้นที่ ซึ่งอนาคตข้อมูลจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ให้วิเคราะห์เป็นรายจังหวัดจะทำให้มองเห็นจังหวัดไหนทำได้บ้าง และวิเคราะห์ให้เหมือนกับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กดูแต่ละที่และผลักดันต่อทำให้เกิดการขับเคลื่อนระดับเขต</p>	Cluster วัยผู้สูงอายุ

	<p>ส่วนกลางกำลังศึกษาโปรแกรมใช้ในการสอน เพื่อให้ศูนย์ดำเนินการสอนผ่านวิดีโอ</p>		
6.	<p>6.1 กรมอนามัยสนับสนุนคลอรีนน้ำ จำนวน 2,000 ลิตร และได้ประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เรื่อง รับสิ่งสนับสนุน (คลอรีน) เรียบร้อยแล้ว</p> <p>6.2 กรมอนามัยสนับสนุนน้ำยาล้างมือ จำนวน 24 ลัง และมอบให้กลุ่มโรงพยาบาลฯ ดำเนินการต่อเรียบร้อยแล้ว</p> <p>6.3 ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละ Setting เพื่อติดตามข้อมูลและประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใต้การควบคุม กำกับ ของนายสิทธิ์ทัศน์ พาณิชย์และนางสุภาพร อานมณี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setting ส่งอาหาร และ Setting รถสาธารณะ มอบนางสาวอนุธิดา ศรีนาแก้ว - Setting ร้านอาหาร และ Setting ร้านสะดวกซื้อ มอบนางสาววิภารัตน์ ชาภา - Setting ห้างสรรพสินค้า และ Setting ศาสนสถาน มอบนางสาวสุพิชชา ปาปะไพ - Setting โรงแรม และ Setting ร้านเสริมสวย มอบนายสุธีร์ สุนิตย์สกุล - Setting ตลาด และ Setting สำนักงาน มอบนางสาวธัญพร อัครยศเรฐ์ - Setting สถานศึกษา และ Setting ฟิตเนส/สปา มอบนายวิษณุ คุณากรอำรง <p>6.4 ส่งคลิปวิดีโอ การใช้งาน Platform “Thai Stop COVID” และคำแนะนำสถานประกอบการ ให้เลขาผู้ว่าฯ และทางไลน์กลุ่มที่เกี่ยวข้อง</p> <p>6.5 ปัญหาการใช้งาน Platform “Thai Stop COVID” พบปัญหาด้านคุณภาพของข้อมูล ได้แก่ การลงข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ขึ้นในระบบฯ และข้อมูลสถานที่ตั้งกับชื่อสถานที่ไม่ตรงกัน</p> <p>6.6 เตรียมแผนลงพื้นที่ ตลาด/ตลาดนัด ร่วมกับเทศบาลบ้านสวนและเทศบาลนาป่า ในสัปดาห์ถัดไป</p> <p>6.7 ได้ส่งคำแนะนำและติดตามการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อใน State Quarantine เขตสุขภาพที่ 6 (สัตหีบ, โรงแรมแอมบาสเตอร์ จอมเทียน พัทยา และจังหวัดสมุทรปราการ)</p> <p>6.8 ได้ประสานกับสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เรื่องการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในสถานศึกษา พบว่า ต้องมีการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียเนื่องจาก ทำให้ทราบว่าน้ำมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือไม่ และให้มีการเฝ้าระวัง เดือนละ 1 ครั้ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ประสานกับกรมฯ เรื่อง จำนวนสิ่งสนับสนุน (คลอรีนผง) เพื่อเตรียมจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ และมอบให้กับจังหวัด - ให้เตรียมอธิบายมาตรฐานต่างๆ ของแต่ละ Setting และนำเสนอ ความก้าวหน้าการติดตามข้อมูลในการประชุมครั้งต่อไป - ให้ส่งรายงานการประชุม เรื่อง State Quarantine ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ จอมเทียน พัทยา - ให้ติดตามการส่งเสริมสุขภาพแต่ละกลุ่มวัยใน State Quarantine เขตสุขภาพที่ 6 - Platform “Thai Stop COVID” หากมี ปัญหาหรือข้อสงสัย ให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ประสานกับส่วนกลาง/ Setting และนำเสนอข้อสงสัยในการประชุมครั้ง ถัดไป 	<p>กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม</p>

<p>7.</p>	<p>7.1 ได้รับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้จัดซื้อเข้ามาให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 6 และเครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมสแกนไม่ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อและจำนวนผู้มารับบริการค่อนข้างน้อย และการให้บริการทางโรงพยาบาลได้เลื่อนนัดที่ไม่จำเป็นของผู้มารับบริการไปก่อนให้สถานการณ์ดีขึ้น และส่วนหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลินิก ANC ได้ใช้มาตรการ Social distancing เพื่อลดการแออัดในโรงพยาบาล</p> <p>7.2 จัดทำคลิปวิดีโอร่วมกับกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 4 คลิป ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (Cohort ward) 2) ความประทับใจของโรงพยาบาลสนาม (Cohort ward) 3) ประท้วงองค์กรคุณธรรม 4) โปรแกรม ANCHPC <p>ในส่วนเรื่องที่อยู่ระหว่างการตัดต่อ จำนวน 3 คลิป คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม (Cohort ward) 2) ถาม-ตอบ ประเด็น COVID-19 กับสูตินรีแพทย์ฯ <p>7.3 ได้รับของบริจาคจำนวนมากและ ปตท.ได้บริจาคกล่องใส่ของสำหรับใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ ท่อช่วยหายใจ ฯลฯ</p> <p>7.4 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมอนามัย ได้แจกให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี จำนวน 200 ชุด และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 100 ชุด คงเหลือในสต็อก 400 ชุด</p>	<p>- ให้ความสำคัญจำเป็นของการใช้งานอุปกรณ์ เพราะเนื่องจากมีข้อจำกัดในงบประมาณที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการ และให้เตรียมอุปกรณ์ที่สำคัญจำเป็นให้เพียงพอ เพราะอาจจะมีภาวะขาดในรอบที่ 2 ได้</p> <p>- ให้บริหารจัดการควบคุมสต็อกสินค้าในการจำหน่ายของออกจากส่วนกลางศูนย์ฯ และให้มอบกับผู้ที่ด้อยโอกาสที่เข้าไม่ถึงสิ่งของ</p>	<p>กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ</p>
<p>8.</p>	<p>8.1 ได้จัดทำเว็บไซต์ COVID-19 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 และคำแนะนำต่างๆ อ้างอิงจากกรมอนามัย สามารถเข้าถึงได้ที่ http://hpc6.anamai.moph.go.th/main.php?filename=COVID19_main นอกจากนี้ได้นำคลิปวิดีโอการปฏิบัติตนในภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถเข้าถึงและนำไปเผยแพร่ได้ที่ http://hpc6.anamai.moph.go.th/main.php?filename=COVID19_vdo</p> <p>8.2 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีจำนวนการเผยแพร่ป้ายไฟ/ไลน์ 21 เรื่อง/49 ครั้ง คลิปวิดีโอ 3 เรื่อง/18 ครั้ง และคลิปเสียง 3 เรื่อง/18 ครั้ง นอกจากนี้ยังผลิตสื่อแบนเนอร์ให้ความรู้ประเด็นส่งเสริมป้องกัน COVID-19 จำนวน 12 รายการ</p> <p>8.3 การสำรวจมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Thai Stop COVID เขตสุขภาพที่ 6 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2563) พบว่า เขตสุขภาพที่ 6 มีการประเมินตนเอง 11 Setting ทั้งหมด 762 แห่ง ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 547 แห่ง และไม่ผ่านเกณฑ์ 215 แห่ง</p>	<p>- ให้กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ จัดทำข้อมูล Thai Stop COVID และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น</p> <p>- ให้ตรวจสอบวิธีการร้องเรียนของประชาชนว่าสามารถร้องเรียนได้ช่องทางใดบ้าง หากศูนย์ฯ ทราบข้อร้องเรียนของประชาชน จะทำให้สามารถสะท้อนข้อมูลกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน</p>

<p>นอกจากนี้ ยังพบปัญหาคุณภาพของข้อมูล เนื่องจาก กองแผนงาน อยู่ระหว่างการปรับปรุง Platform “Thai Stop COVID” ทำให้ข้อมูลเกิดความซ้ำซ้อนและไม่สามารถดูรายละเอียดข้อมูลทั่วไป/ประเด็นการประเมินที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ รวมถึงรายละเอียดสถานที่ตั้งกับชื่อสถานที่ไม่ตรงกัน</p> <p>8.4 ข้อมูลใน Setting ตลาด พบไม่ผ่านเกณฑ์ 2 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เม.ย. 63) หลังจากได้มีการประสานกับสถานประกอบการ ขณะนี้สถานประกอบการดังกล่าว ได้มีการประเมินซ้ำและผ่านเกณฑ์ครบทุกข้อเรียบร้อยแล้ว</p> <p>8.5 การปรับแผนปฏิบัติการฯ (รอบ 6 เดือนหลัง) ได้รับการอนุมัติจากนายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ (รองอธิบดีกรมอนามัย)เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแผนปฏิบัติการฯ ในระบบ DOC ซึ่งกองแผนงานเปิดระบบฯ ให้บันทึกข้อมูล ระหว่างวันที่ 27 เม.ย. 63 - 8 พ.ค. 63 โดยเพิ่มโครงการสำคัญ 1 โครงการ ได้แก่ 24) โครงการยกระดับการจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มี 8 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูล เฝ้าระวัง และพฤติกรรมสุขภาพที่แสดงถึงความรอบรู้ของประชาชน 2) พัฒนาชุดความรู้/ข้อแนะนำหรือแนวทางปฏิบัติของประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน 3) พัฒนาระบบการสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง (RRHL) ให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 4) พัฒนาแนวทาง/มาตรการ/มาตรฐาน ยกระดับรับรองมาตรฐานสถานประกอบกิจการ และสถานที่สาธารณะ ที่สอดคล้องตามสถานการณ์ 5) พัฒนาระบบฐานข้อมูล การเฝ้าระวัง และการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับพื้นที่ 6) สนับสนุนกลไกระดับพื้นที่/ท้องถิ่นในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน 7) ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 8) ยกระดับการปฏิบัติการในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมอนามัย 	<p>และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ - ให้จัดทำคลิปวิดีโอแนะนำการใช้งาน Platform “Thai Stop COVID” ให้สั้นและกระชับ</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน (ต่อ)</p>
---	--	---

ผู้สรุปรายงานการประชุม นางสาวภัทรพร บุตรดี
นางสาวพรวิมล นภาศัย
นางสาวปภาวดี สามพิมพ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางศิริพร จริยาจิริวัฒนา